

ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว ๕๐๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน “ระดับประเทศ” จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินงานอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาระดับโรงเรียน ตลอดจนสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประสบความสำเร็จ เป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียน บุคลากรที่ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นได้ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดส่งรายชื่อโรงเรียนในสังกัด ไม่เกิน ๕ โรงเรียน ที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดส่งรายชื่อพร้อมสรุปผลการดำเนินงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนละ ๑ เล่ม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารและการประเมินเชิงประจักษ์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้ขอให้จัดส่งรายชื่อและเอกสารถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนิท แย้มเกษร)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

โทร.๐ ๒๒๘๐ ๒๗๒๗

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๒